

### ใบงานที่ 3.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

ให้นักเรียนระดมความคิดจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ โดยให้แต่ละกลุ่มพิจารณาตามเรื่องที่กำหนดให้ไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน

1. นักเรียนระดมความคิดกันในกลุ่มตามหัวข้อที่จับสลากได้ทำลงในกระดาษรูปตามตารางที่กำหนดให้ด้านล่าง

2. นำเสนอหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

สถานการณ์	จะเกิดภัยคุกคามหรือไม่		จะมีวิธีการป้องกันหรือแก้ปัญหาอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต
	เกิด	ไม่เกิด	

หัวข้อที่	สถานการณ์
1	<p>ส้มโอเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ทำงานมาหลายปีจนสนิทสนมและคบหาคุ้นกับลูกชายเจ้าของบริษัท จนกระทั่งได้แต่งงานและจดทะเบียนสมรสกัน สร้างความภาคภูมิใจให้กับส้มโอเป็นอย่างยิ่ง ในวันที่ไปจดทะเบียนสมรสส้มโอได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามี และย้ายที่อยู่มาอยู่กับสามี ส้มโอได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ จึงถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนอัปเดตขึ้นหน้าเฟซของตัวเองเพื่อให้เพื่อนๆ รับรู้ว่ส้มโอได้เปลี่ยนนามสกุลและเปลี่ยนที่อยู่แล้ว เพื่อนๆ จะได้ติดต่อได้ถูกต้องตามสถานที่ตามบัตร</p>
2	<p>ศิลากักบวงศกรเป็นเพื่อนสนิทกัน ทุกครั้งที่ศิลากทำอะไรก็จะต้องให้วงศกรรับรู้ด้วยเสมอเพื่อที่จะให้วงศกรเป็นคนช่วยจำเรื่องราวต่างๆ ของตนเอง แม้กระทั่งรหัสผ่านต่างๆ วงศกรก็บอกศิลากทุกครั้งเพื่อให้ตัวเองสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายเพราะมีคนช่วยจำรหัสผ่าน</p>
3	<p>โบนัสเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในด้าน IT มาก เขาใช้ความรู้ความสามารถที่เขาได้มาสร้างเว็บไซต์พนันฟุตบอล เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง จนเขาสามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้อยู่สุขสบาย</p>
4	<p>ภารดีเป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาหรรษาเรือนละ 20,000 บาท มีเพจขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ มีลูกค้าที่สนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดของสินค้าและสั่งซื้อหลายคน จนมีลูกค้าประจำที่สั่งนาฬิกาจากภารดีไปขายต่อที่ร้านของตนเอง เมื่อหักต้นทุนของนาฬิกาแล้วภารดีได้กำไรจากการขายนาฬิกาเรือนละ 2,000 บาท ต่อมาภารดีมีความจำเป็นจะใช้เงินจำนวนหนึ่งแต่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ จึงออกอุบายว่าถ้าสั่งซื้อนาฬิกาตั้งแต่ 20 เรือนขึ้นไปจะลดราคาให้ 50% ลูกค้าจึงสนใจสั่ง 30 เรือนพร้อมทั้งโอนเงินเข้าบัญชีให้กับภารดี แต่ภารดีไม่ได้ส่งนาฬิกาให้กับลูกค้า แต่กลับให้เหตุผลกับลูกค้าว่าต้องรอก่อนเนื่องจากโรงงานผลิตไม่มัน เพราะมีลูกค้าสั่งจองเข้ามาจำนวนมาก จากนั้นภารดีก็กลับเพจของตนเองพร้อมทั้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อไม่ให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้</p>
5	<p>ณตลเรียนวิชาเทคโนโลยี ในการเรียนวันนั้นครูผู้สอนได้แนะนำให้ใช้ YouTube ทำให้ณตลเกิดแนวความคิดว่าจะใช้ YouTube ในการสร้างรายได้ เขาจึงโหลดเพลงที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันมาแล้วนำมาทำเป็น CD เพลง เพื่อจำหน่ายตามท้องตลาด ทำให้ณตลช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้มาก เพราะประจิมเงินไปโรงเรียนจากการหารายได้ของตนเอง</p>
6	<p>โซดา สมักรใช้งานเฟซบุ๊กในชื่อของ “เรณู” รวมทั้งใช้รูปภาพโปรไฟล์เป็นรูปของเรณู จากนั้นโซดาได้ส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนกับอาซาซึ่งเป็นเพื่อนของเรณู อาซาได้ตอบรับ การเป็นเพื่อนต่อมาก็ได้ส่งข้อความไปขอให้อาซาโอนเงินชำระค่าแวนเพชรให้จำนวน 100,000 บาท โดยอ้างว่าแอปพลิเคชันของธนาคารที่ตนเองติดตั้งในโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ จึงให้เพื่อนโอนชำระให้ก่อน อาซาจึงหลงเชื่อและได้โอนเงินให้</p>